

TIỀN HẢI Khắc phục khó khăn trong nuôi trồng thủy sản



Các hộ dân xã Đông Minh (Tiền Hải) tập trung chăm sóc thủy sản.

Những ngày qua, thời tiết mưa, nắng xen kẽ làm thay đổi nhiệt độ môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến nuôi trồng thủy sản. Để ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của thời tiết, huyện Tiền Hải đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp bảo vệ các đối tượng thủy sản nuôi, duy trì sản xuất ổn định.

Lao đao vì bệnh đốm trắng trên tôm

Có mặt tại vùng nuôi trồng thủy sản thôn Chí Cường, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh đốm trắng trên tôm như: tăng cường quạt khí cung cấp oxy cho tôm, sử dụng vôi bột rải xung quanh bờ ao, chằng lưới ngăn cua, công, mang mầm bệnh vào ao nuôi... Bà Nguyễn Thị Thúy, một hộ nuôi tôm cho biết: 3.600m² nuôi tôm của gia đình đã bị bệnh đốm trắng. Khi kiểm tra đầu hiệu bất thường xuất hiện trên

tôm bị bệnh khi chết là toàn thân có màu đỏ. Do tôm thả được ít tháng tuổi nên sức đề kháng còn yếu, cùng với thời tiết diễn biến bất thường thay đổi nhiệt độ đột ngột nên dẫn đến tôm chết nhanh. Sau khi bệnh đốm trắng trên tôm xuất hiện, tôi đã thông báo với HTX để có giải pháp ứng phó nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do bệnh gây ra.

Không chỉ diện tích nuôi tôm của các hộ dân xã Nam Cường bị bệnh đốm trắng mà các xã như: Đông Minh, Nam Thịnh, Nam Thắng cũng bị thiệt hại khi bệnh đốm trắng trên tôm xuất hiện. Ông Trần Văn Tuyên, thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh cho biết: Là địa phương có truyền thống nuôi trồng thủy hải sản, nhiều năm qua bà con nông dân nuôi tôm đều được mùa, trúng giá. Ngay từ đầu vụ nuôi thủy sản xuân hè năm nay, trước khi xuống giống tôm trên diện tích 400m² gia đình tôi đã đầu tư gần 15 triệu đồng cho việc nạo vét bùn, vệ sinh ao bằng vôi

khí hậu. Thời gian qua, thời tiết thay đổi có các đợt mưa giông, nhiệt độ thay đổi đột ngột làm giảm sức đề kháng của các loại thủy sản, đặc biệt là tôm, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại dịch bệnh phát triển. Trong đó, hiện nay trước tình trạng tôm chết do bệnh đốm trắng, Tiến Hải không chủ quan, lơ là, tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức phòng, chống bệnh đốm trắng không để tiếp tục lây lan ra diện rộng. Nhằm chắc chắn tiến hành hình dịch bệnh và hướng dẫn các hộ nuôi thủy sản thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời trong việc xử lý môi trường nước ao. Tổ chức hướng dẫn nông dân thực hiện nghiêm việc tiêu hủy tôm chết theo quy định, không được vứt tôm chết bừa bãi làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đến nay, Tiến Hải có 60ha diện tích nuôi tôm bị bệnh đốm trắng của 260 hộ dân. Để hỗ trợ bà con nông dân trong nuôi trồng thủy sản, phòng, chống dịch bệnh, Tiến Hải tổ chức cấp phát trên 15 tấn hóa chất Chlorine cho các địa phương để vệ sinh ao nuôi có tôm chết. Ngoài ra, Tiến Hải cũng khuyến cáo các hộ dân sử dụng vôi bột rải xung quanh bờ ao, quây lưới để ngăn chặn xâm nhập của cua, công, mang mầm bệnh vào ao nuôi. Các địa phương khác có vùng nuôi trồng thủy sản cần tập trung hướng dẫn nông dân giám sát chặt chẽ diện tích ao nuôi tôm, có các biện pháp bảo vệ như thường xuyên đo độ pH bảo đảm yếu tố môi trường nước tốt, kiểm tra tình trạng dinh dưỡng tôm nuôi, bổ sung vitamin C, men vi sinh, khoáng chất, thuốc bổ gan, vi lượng vào thức ăn nhằm tăng sức đề kháng cho tôm. Dự báo trong thời gian tới, tình hình thời tiết còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh trên các loại thủy sản nuôi tiếp tục phát sinh và lây lan là rất cao. Do đó, các hộ nuôi thủy sản cần quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết, chủ động trong việc ứng phó, có những giải pháp phòng tránh thiệt hại cho các loại thủy sản nuôi.

MANH THẮNG

Giải pháp khắc phục khó khăn nuôi trồng thủy sản

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Nuôi trồng thủy sản hiện nay phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là thiên tai, biến đổi

VŨ THƯ Làng nghề sôi động trở lại

Do dịch Covid-19, hơn 2 năm qua, các làng nghề ở Vũ Thư bị ảnh hưởng khá nặng nề, thậm chí có thời điểm một số làng nghề phải tạm dừng hoạt động. Những tháng gần đây, nhờ kiểm soát tốt dịch Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh thuận lợi, nhiều làng nghề đã sôi động trở lại.

bùng phát, cơ sở sản xuất đồ nhôm gia dụng của gia đình anh Ngô Văn Thao, thôn Mỹ Am, xã Vũ Hội bị ảnh hưởng nặng nề, có thời điểm giảm từ 50 - 70% doanh thu. Đến nay, nhờ dịch bệnh được kiểm soát tốt, thuận lợi trong việc nhập nguyên liệu, vận chuyển hàng hóa, ổn định nguồn lao động, mỗi tháng gia đình anh sản xuất, cung cấp ra thị trường hơn 20 tấn sản phẩm nhôm, tương đương với sản lượng trước khi dịch bệnh xảy ra, tạo việc làm cho gần 20 lao động với thu nhập 6 - 8 triệu đồng/người/tháng...

"Là xã đa nghề, Vũ Hội hiện có 230 cơ sở sản xuất ở 17 ngành nghề như làm bún, bánh, đậu, sản xuất cơ khí, đồ gỗ, thu hút trên 5.000 lao động tham gia. Hiện nay dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt, xã tuyên

truyền, vận động các cơ sở, hộ dân tranh thủ điều kiện thuận lợi, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đưa ngành nghề truyền thống chiếm 65% tổng giá trị sản xuất năm 2022 của địa phương" - ông Mai Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Vũ Hội cho biết. Huyện Vũ Thư hiện có 5 làng nghề với trên 6.000 hộ, cơ sở sản xuất, kinh doanh và trên 15.000 lao động. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết các nghề, làng nghề truyền thống tại địa phương giảm doanh thu và quy mô sản xuất, có thời điểm một số làng nghề phải tạm dừng hoạt động. Ông Cao Vũ Thạch, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện cho biết: Những tháng gần đây, khi thiết lập trạng thái bình thường mới, huyện và các

địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân các làng nghề tận dụng cơ hội, tập trung khôi phục sản xuất, kinh doanh. Các cơ quan chuyên môn, đoàn thể, địa phương vào cuộc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về vốn, mặt bằng sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm làng nghề để các cơ sở sản xuất, hộ làm nghề sớm ổn định sản xuất, thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, các địa phương cũng khuyến khích hộ làm nghề sáng tạo thay đổi mẫu mã, nâng cao chất lượng, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Huyện phấn đấu tổng thu từ các làng nghề năm 2022 đạt trên 500 tỷ đồng, góp phần tích cực nâng cao thu nhập, đời sống cho lao động nông thôn.

QUYNH LƯU



Làng nghề mộc truyền thống xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) sôi động trở lại sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chị Nguyễn Thị Hạt, chủ cơ sở sản xuất Gỗ Tiên, xã Nguyễn Xá chia sẻ: Số đơn hàng và sản lượng tiêu thụ của gia đình mấy tháng gần đây tăng dần, hiện đạt khoảng 80% doanh thu so với trước khi dịch Covid-19 xuất hiện. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gỗ của khách hàng tăng, gây khó khăn cho gia đình và các hộ tại làng nghề. Mặc dù vậy, gia đình tôi vẫn phấn đấu đạt doanh thu trên 30 tỷ đồng trong năm 2022.

Với thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ lực là miễn Nam nên khi dịch Covid-19

"Gắn sao" OCOP cho trà cà gai leo

Với việc liên kết mở rộng diện tích trồng được liệu, đầu tư máy móc hiện đại để sản xuất ngay tại địa phương, anh Vũ Xuân Dẫn, xã Hùng Dũng (Hưng Hà) đã tạo ra sản phẩm OCOP 3 sao từ cây cà gai leo. Đây chính là cơ hội để cơ sở xây dựng thương hiệu bền vững, mở rộng thị trường. Qua nghiên cứu thị trường, tìm hiểu tâm lý người tiêu dùng, anh Dẫn đã đưa về trồng thử nghiệm một số loài cây được liệu như: cà gai leo, diệp hạ châu, bồ công anh... trên diện tích 3ha tại

xã Hùng Dũng. Những loại cây này phát triển tốt và đặc biệt cho được tính rất cao. Để cây cà gai leo phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu thụ, tạo việc làm, đem lại thu nhập ổn định cho người dân, anh Dẫn đã liên kết với 12 hộ ở xã Hùng Dũng và xã Thống Nhất trồng 5ha chủ yếu cây cà gai leo. Từ những diện tích này, mỗi năm anh thu mua hàng chục tấn cây cà gai leo cho bà con. Anh Dẫn cho biết: Cà gai leo có nhiều công dụng và dễ trồng, dễ chăm sóc. Trong quá trình bà

con gieo trồng, chúng tôi cung ứng giống, phân bón và cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch theo đúng quy trình, bảo đảm sạch, không sử dụng chất bảo vệ thực vật, chất bảo quản. Tôi cũng đầu tư nhiều máy móc hiện đại để từng bước vệ thực vật, chất bảo quản. Tôi cũng đầu tư nhiều máy móc hiện đại để từng bước vệ thực vật, chất bảo quản. Tôi cũng đầu tư nhiều máy móc hiện đại để từng bước vệ thực vật, chất bảo quản.

Sau nhiều năm nỗ lực, sản phẩm trà cà gai leo của anh Dẫn đã được chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, được người tiêu dùng tin tưởng đón nhận, tạo cú hích cho việc sản xuất ngày một chuyên nghiệp và phát triển hơn. Từ thành công đó, anh Dẫn dự định mở rộng thêm 3ha trồng cây dược liệu để chủ động hơn về nguồn nguyên liệu, quyết tâm đưa sản phẩm dược liệu được tiếp cận và vươn tới thị trường mới. Hiện tại anh Dẫn đang tạo việc làm ổn định cho 20 lao động địa phương với thu nhập 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. Bà Nguyễn Thị Thời, xã Văn Cẩm cho biết: Tôi xin vào làm việc tại Công ty của anh Dẫn. Công việc ở đây đơn giản, phù hợp với điều kiện sức

khỏe, thu nhập được trả theo tay nghề nên tôi rất yên tâm gắn bó với Công ty.

Anh Nguyễn Quang Hà ở Hà Nội thường xuyên mua sản phẩm trà cà gai leo của anh Dẫn cho biết: Sản phẩm của Công ty anh Dẫn rất dễ bán bởi mẫu mã bắt mắt, vị trà thanh ngọt, dễ uống, được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao về các công dụng cho sức khỏe, đặc biệt là có thương hiệu sản phẩm OCOP 3 sao nên sức tiêu thụ khá cao.

Ngoài trà cà gai leo được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, Công ty TNHH Thương mại AP Phú Hưng còn sản xuất 12 loại trà khác nhau như trà bồ công anh, trà đinh lăng, trà đường nhạn... Năm 2022, Công ty tiếp tục xây dựng 2 sản phẩm để đăng ký tham gia chương trình OCOP là sản phẩm trà đinh lăng và trà giải độc thanh nhiệt.

Ông Nguyễn Hải Đăng, Chủ tịch UBND xã Hùng Dũng cho biết: Chúng tôi khuyến khích người dân chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu và chủ động liên kết với doanh nghiệp để phát triển loại cây này theo hướng đi mới bền vững, hiệu quả hơn. Đồng thời, tạo điều kiện về quỹ đất, thủ tục hành chính để doanh nghiệp mở rộng diện tích trồng cây dược liệu góp phần đưa sản phẩm OCOP 3 sao địa phương vươn xa và ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường tiêu thụ, đem lại nguồn thu nhập cao cho người dân.

THANH THỦY



Anh Vũ Xuân Dẫn, xã Hùng Dũng (Hưng Hà) đầu tư sản xuất các sản phẩm từ cây dược liệu.

Công ty Hưng Thịnh ra mắt xe Nissan Navara 2022

Công ty TNHH Thương mại Hưng Thịnh - Đại lý Nissan Thái Bình vừa tổ chức lễ ra mắt mẫu xe mới Navara 2022, phiên bản mới nhất mẫu xe bán tải của thương hiệu đến từ "đất nước hoa anh đào".

Tại buổi ra mắt, lãnh đạo Nissan Thái Bình chia sẻ, việc sớm đưa chiếc Nissan Navara 2022 có mặt tại Thái Bình nhằm tạo cơ hội trải nghiệm và thêm sự lựa chọn mua sắm phương tiện giao thông chất lượng cao, giá thành hợp lý và bảo đảm an toàn giao thông cho khách hàng trong và ngoài tỉnh. Nissan Navara mới được trang bị cỗ máy diesel twin turbo dung tích 2.3L để thay thế cho loại 2.5 I4. Động cơ tăng áp kép mới vẫn cho công suất 190 mã lực, mô-men cực đại 450Nm nhưng đạt được ngay từ vòng tua 1.500 vòng/phút, sớm hơn mức 2.000 vòng/phút trước đây. Động cơ mới trên Navara 2022 sẽ kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp, hệ dẫn động 4 bánh. Công nghệ Brake Limited Slip Differential giúp phân bổ lực truyền động đến từng bánh xe để tăng khả năng vận hành trong điều kiện đường trơn trượt. Khi đi offroad, tính năng quan sát xung quanh cũng tự kích hoạt, tăng tầm quan sát cho lái xe. Nội thất xe hiện đại hơn với vô-lăng 3 chấu tích hợp các nút chức năng, màn hình giải trí 8 inch, ghế bọc da thể thao, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Ngoài ra, xe vẫn sở hữu các tính năng an toàn như: cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, điều khiển hành trình thích ứng, kiểm soát lực kéo...

Đại lý Nissan Thái Bình hiện đã đạt tiêu chuẩn 3S toàn cầu: bán xe ô tô Nissan mới; cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa chuyên nghiệp, chất lượng cao; cung cấp phụ tùng ô tô Nissan chính hiệu. Với phương châm mang đến cho khách hàng những sản phẩm ô tô ưu việt cùng dịch vụ tốt nhất, hoàn hảo nhất, chăm sóc khách hàng tận tâm với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực ô tô.

NGUYỄN THỜI



Xe Nissan Navara 2022.